



## Crowd media

WELCOME TO THE INFORMATION FREEWAY

### Matatapos na ang crowd entertainment!



Ang crowd entertainment ay lumilikha ng maraming, 'Basura!' Ang mga konseho ay nauubusan ng mga lugar ng landfill. [Tapusin ang bundok ng, 'Basura!'](#)



Kailangan ng crowd entertainment ng mga lugar! Isinasantabi ng mga konseho ang malalaking lugar at napasok sa malaking utang na nagtatayo ng malalaking lugar. Malaking gastos ang naipon para sa pagpapatakbo at pagpapanatili. Ang mga lugar ay hindi ginagamit 90% ng oras. [Wala nang bagong venue! Ang mga umiiral ay giniba!](#)



Ang crowd entertainment ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan sa pampubliko, domestic na transportasyon at paradahan! [Walang venue, mababa ang gastos sa imprastraktura. Tinatangal ang 'Chaos' sa kalsada at paradahan!](#)





Lumilikha ng malaking pulutong ang crowd entertainment. Ang isang malaking pulutong ay pabagu-bago, madalas na sumiklab ang mga away, posible ang hysteria, stampede... Ang malaking pulutong ay banta sa kanilang sarili at sa komunidad. Ang malalaking pulutong ay isang magnet sa lahat ng uri ng mga adik at sa kanilang mga supplier. Ang malaking pulutong ay nangangailangan ng maraming mamahaling seguridad. Nagtatapos ang malaking crowd entertainment!



Matatapos na ang Live Broadcasting ng malaking crowd event! Ang gutter media ay responsable para sa mura, primitive na anti-community broadcast. Ang ganitong uri ng pagsasahimpapawid ay nakapagpapatibay, mga adiksiyon, laban sa pag-uugali ng komunidad, krimen, imoralidad, paninira, karahasan... Ang gutter media ay nagtatapos. Ang ganitong uri ng pagsasahimpapawid ay lumikha ng maingay, mabahong bibig, bigoted, racist, alcoholic, blubbery, couch imbecile!

Ang crowd entertainment ay nagdudulot ng pandaigdigang entertainment:

Olympics (para, summer, winter), Football (world cup), World tours (Bands..), Gran Prix, F1 (motorcycles, motor cars). Ang broadcaster ay pandaigdigang Gutter media.



1 Hindi gusto **ng Diyos** ang Globalisasyon! Ang globalisasyon ay anti 1 **God** it ends! Sarado na ang mga global entertainment organization (IOC, FIFA,..) ! Global, multinational, Gutter media (News Corporation,..) ay sarado!



**Para sa pagkakaisa ng komunidad:**



**Matatapos na ang crowd entertainment!**

**Para sa pagbawas ng basura sa komunidad (landfill):**



**Matatapos na ang global entertainment!**

**Para sa soberanya ng komunidad, proteksyon ng mga lokal na tradisyon:**

**Nagtatapos ang multinational media!**



**Malayang pananalita na may moral na pagpigil !!!**

**Para sa Kaluwalhatian ng 1 Diyos at sa Kabutihan ng Sangkatauhan**



Ang lahat ng media information freeway ay isang tagapagbigay ng impormasyon sa komunidad, ng Uni-verse Custodian Guardians.